

Bên lề

Một Đôi Chuyện Ghi Nhanh...

Có phải vì nghe anh chị em tham dự trại huấn luyện Truyền Thống 1 "quảng cáo" dữ quá hay sao mà lần này, Truyền Thống 3, số lượng Trưởng CN-Đức ghi danh tham dự trại đông gấp hai rưỡi: 10 người và 1 thân hữu !

Trại nào cũng có những chuyện đã được chuẩn bị, tiên liệu để kịp thời... "đổi phỏ" nhưng cũng... lắm chuyện hay hay không ngờ ngoài dự tính !... Gà và Oanh Oanh xin ghi nhanh lại mấy chuyện này theo... óc nhớ đâu ghi đó, gọi là chút quà tặng tất cả Trại sinh và Ban Tổ chức !

Không Phải Chỉ Hai ..!

Ở Truyền Thống 1 tổ chức tại Jambville vào cuối năm ngoái, được biết toàn trại chỉ hai người có đồng hồ: Trưởng Vĩnh Đào và Trưởng Minh Hiền. Lý do là vì chỉ thấy hai Trưởng (chăm chăm) vén tay coi giờ!. Trại Truyền Thống 3 này .. HĐ ăn nên làm ra khảm khảm hơn (?) hay sao mà khi vừa mang balô vào, chưa kịp làm thủ tục nhập trại, Trưởng Minh Hiền nhìn Gà thông báo ngay rằng, trại này (TTTam), không phải chỉ có hai người có đồng hồ mà hầu như không ai là .. không có! Thăng Tiến thiệt, Thăng Tiến thiệt, Gà chép.... mỏ ! Nhưng để ý thì lại cũng thấy... có hai người (cũ!) coi đồng hồ!! Tr. Đào "không phải bỗng dưng" đứng phía sau giảng viên... nhắc nhỏ và Minh Hiền cũng lại... giờ cơm tới rồi, giờ cơm tới rồi !!! Khi nghe Gà kể...lẽ lại, Oanh Oanh (cũng) chu mỏ rằng ôi thôi chỉ cần hai người có đồng hồ cũng .. dư rồi mà, nhiều thêm làm chi... dzô ích !!...

HĐ... "Nhậu...?!"

Theo chương trình, buổi tối của ngày nhập trại có màn giới thiệu sản phẩm địa phương hoặc thức ăn hoặc .. thức uống nơi mình ở.

Trên bàn tuy không. .. la liệt nhưng cũng (tạm gọi là) không thiếu mặt địa phương nào ! Đất trại thuộc làng Hesseinstein, nơi sản xuất rượu nho cho nên món này... sắp sẵn là cái chắc ! Kế đó là các loại phỏ-mát, từ loại... "deo deo" đến loại "cứng" mà các Trưởng Pháp cho biết đây là loại rất... "hầu xực!". Bên CN-Đức thì thấy La-de vùng Nam Đức, nổi danh thứ này, rồi bắp sủ chua (Sauerkraut), dồi nướng ở "Num-bet" - tên địa phương nổi tiếng nhờ vụ xử án phe phát xít!- (Nürnberger Rostbratwürste) v.v. và v.v.

Dĩ nhiên là các Trưởng cụng ly vui vẻ, rượu vào thì không bao nhiêu nhưng cười nói (tức lời ra!) thì nhiều.. Anh Trần Hoàn, một thân hữu bên Đức do Tr. Đặng quang Thái giới thiệu, hỏi nhỏ Oanh Oanh : "Bộ HĐ đi trại lần nào cũng nhậu nhẹt lu bù dzậy sao ?!" Oanh Oanh liền thưa ngay rằng đâu mà được "may mắn" hoài như dzậy hả anh ! Đây là loại "ngàn năm một thuở !" đó. Vì là trại huấn luyện, nghĩa là tất cả đều đã (quá) lớn, cộng thêm màn giới thiệu sản phẩm do chương trình đề nghị nên mới có dịp cụng chút chút... mà không phải trại huấn luyện nào cũng có màn này đâu ghen! Anh Hoàn gật gật đầu, à ra thế!

Tốt Cho...

Sẵn nói chuyện cụng ly, mà thật ra không cần cụng lúc nào giờ ăn cũng... náo nhiệt nhất, tươi tỉnh nhất ! Bao nhiêu chuyện xoay quanh việc làm sao giữ gìn sức khoẻ cho tốt, không lên ký, sạch ruột cùng mí bao tử để không sợ bệnh...

Trong đề tài này, Tr. Ngọc Anh bèn hỏi anh Long HĐ Trưởng Niên (khăn quàng tím... hoa cà mà!!) ngồi đối diện là có muốn biết phương pháp hay mà Ngọc Anh nghe nói lại, dĩ nhiên Long ô kê liền.

Thật ra phương pháp đơn giản thôi, Ngọc Anh nói, ông chỉ cần ngồi vào bàn ăn, trước khi ăn uống liền chùng 2 lít nước, cứ dzậy mà làm đừng quên thì bảo đảm ruột gan bao tử gì cũng sạch sẽ hết, không sợ lên ký... Anh Long, ờ cũng có lý ha! rồi ngẫm nghĩ, nhưng không được đâu, uống chùng đó nước thì... bụng đau mà ăn nổi nữa !? Ngọc Anh nói liền, không sao, ông chuyển phần ăn của ông qua cho tui...!!! Anh Long, hờ!?!?!

"Bảo Đông Cô ..."

Nghe nói lại rằng thì là, nơi trại Truyền Thống 1 chị Phương Oanh còn .. "nghiêm nghị" một chút, ấy vậy mà kỳ này Truyền Thống 3 thấy chị (gần!) như là một Trưởng HĐ... thiệt sự! Ngoài việc "múa tay sơ sơ" trên đàn tranh, chị còn... "Quân ta! Xông pha! Một tay! Một chân!..v.v..". Hình như nghe có tiếng ai nói nhỏ rằng chị ấy ..Dzô Cơ (HĐ) rồi đó !!

Khi nào mà chị Hoàng nói chuyện thì hầu như tất cả đều.... quên giờ giấc, há hốc ra nghe!

"Bà ấy có lỗi nói .."thôi miên(?)" người nghe quá sức...", có Tr. bảo như vậy. Lần này chị trình bày về Kim Vân Kiều. Sau khi nói qua các thứ từ nội dung đến hình thức mà dưới ngòi bút của Cụ Tố Như đã trở thành bất tử, trong đó chị có nhắc qua một chuyện vui nhỏ qua câu : "Bất phong trần, phải phong trần..." Trong chế độ Xếp Hàng Cả Ngày, có đợt phân phối áo... lót, áo may-ô, cho các cơ quan thì không lúc nào đủ số. Thí dụ cơ quan có 10 công nhân viên thì áo về chỉ có... 6, 7! Cho nên mới có câu : "Bất cởi trần, phải cởi trần – Cho may-ô mới được phần may-ô !!!"... Đến giờ bếp núc, Ngọc Anh hỏi Minh Hiền, trứng... gà vài cái, thịt thà không bao nhiêu duy chỉ có nắm đông cô là... quá tải ! Làm sao nấu ?! Minh Hiền khoát tay, cứ làm... Bỗng nghe ai đó ngậm nga :

"Bảo đông cô, phải đông cô
Xào sao cho đủ ba thò mới yên !"...

Ngọc Anh nghe rõ chưa !!!???

“ Xuất “ Văn Chương...

Cái bếp tuy không lớn nhưng là nơi... đủ thứ chuyện, không chừa một ai! Số là trong lúc tụ tập mỗi người một tay, kẻ gọt khoai người bào cà rốt....Tr. Voi già đi ngang qua, có ai đó khều nhẹ, không biết Tr. Thạch năm nay được bao nhiêu tuổi mà thấy cũng còn mạnh khoẻ.. Có tiếng trả lời (sành điệu) dựa theo Cụ Nguyễn công Trứ, rằng : "Thất thập niên tiền, (Tr.) chẵn tứ niên !!!". Mấy Tr. Nữ : Ô! vậy là tuổi ... Nhi !! Eo ôi, trẻ quá, trẻ quá !!

“ Nhập ”... Chương Văn..!

Trại TTTam này có vài đề tài mới, trong đó có đề tài Tr. Đào hướng dẫn một vài cách viết và dùng chữ sao nghe cho "chính"... Tr. nói, bây giờ không ai nói xin dòi gót ngọc đến tề xá ..v.v... Nơi đây xin thưa ngay trước khi ghi tiếp, trại TTTam này có tất cả ba Tr. cùng tên

Hoàng! Tr. Huy Hoàng có bí danh Audi và anh em hay gọi chung Hoàng Audi, Minh Hoàng thuộc CN-Đức và Đình Hoàng thuộc CN-Pháp, gọi "tất" Hoàng Tây !

Theo chương trình, cả trại được đưa đi thăm phố (nhỏ) và hãng làm rượu nho cũng như được thử vài thứ rượu với giá phải chăng. Những bầu chứa rượu to tướng và nghe nói mỗi giờ cho ra tám ngàn chai. Trong lúc nghe trình bày đồng thời dạo trong hãng, không biết nói chi đó mà chị Hoàng chỉ tay Hoàng Tây bảo rằng Ôi, ông này nói thì không tin được...

Hoàng Tây... thù người ra, bỗng xụp xuống quì một gối, hai tay nắm chắp đưa lên ngang trán theo kiểu lính hầu bảm quan mà trong... phim chương hay thấy: "Đại Ti! sao đại tí nở lòng nào thốt những lời như dzậy! Đại tí làm ơn thâu lại lời nói cho, tiểu đệ như dzậy mà nói... dối hay sao !! Ôi, đại tí nói dzậy còn chi... sắc diện tiểu đệ ?!". Chị Hoàng (và chung quanh cười không che miệng nổi. Thôi thôi ông mãnh, đứng lên cho... "Đại tí không lấy lại lời nói, tiểu đệ sẽ quì suốt nơi đây ..!!"

Kết Nghĩa Nhà..." Minh " !!...

Nhà "Minh" nói ở đây không phải thuộc nhà Minh bị Vua Lê Lợi đánh toi bời đâu nha! Mỗi kỳ họp mặt, gặp gỡ đông đảo, tuy không thường xảy ra nhưng thỉnh thoảng cũng có những anh chị em tìm được... người "gỡ gắm tâm tình", tìm được.... họ hàng (bản súng cà nông mới hy vọng tới) yêu quý mến!

Trại này đánh dấu sự "đoàn tụ" của họ nhà Minh : Minh Trang – Minh Hùng – Minh Hiền – Minh Tân – Minh Hoàng !! Nhìn... "gia phả" ai cũng thấy họ này gồm 2 Tê và 3 Ha! Vì không còn rượu để (cùng cho vào tí... "huyết") làm lễ thề nguyện, họ nhà này kháu nhau cùng... làm bết để chứng tỏ tình thân thương... bộ tộc !

...Một Hoàng...

Nhắc làm bết! Không hẹn mà mấy ông Hoàng tụ lại đứng xó rớ bên kia bàn đối diện bên này Minh Trang, Minh Hiền đang bằm bằm cắt cắt. Bông Hoàng (Audi) than "không được ăn cá ..!" Đang cúi làm, Minh Hiền ngược lên trợn mắt rồi cúi xuống đúng lúc Hoàng Tây nói : Em không đòi chi hết ...! Minh Hiền lại ngược lên quát : Ai nói ông! (Minh) Hoàng bên cạnh vội thưa : Nay giờ em đâu nói tiếng nào...!! Minh Hiền : ?? !!!

...Một Hoàng...

Trên đường đi thăm phố, Hà Mã chở thêm một vài anh em.. Trời lại nắng đẹp nhưng ..khô thay, chói mắt vì xe chạy ngược. Đã kéo tám che xuống rồi mà vẫn còn mấy phân nữa mới che được mắt!. Hà Mã đành nheo nheo để lái xế, vừa .. man-ô-man! (Minh) Hoàng ngồi bên cạnh hỏi ngay, anh cần em che giúp cho không, miệng nói tay đưa ngang che ngay mắt Hà Mã! Hà Mã la ơi ơi, không cần, không cần .. Che kiểu này là... không thọ rồi !! Sau một giây bèn nói để anh em cùng đi biết rằng nếu cộng thêm với anh Gà lòi, anh em tui được 2 thước chín chớ chẳng chơi đâu đó !!

..Lại Một Hoàng...

Khu phố nho nhỏ với những kiểu nhà xưa thật xinh xắn, dễ thương...Sau khi đã thăm viếng mua sắm chút chút, một số trở lại xe, một số đợi ở đầu cổng (tam quan) chờ bà con đến để về trại.. Bông dung Hoàng Tây xăm xăm đi đến cạnh Đức Gấu Hoa Kỳ nói : "du troay , du phaai , du khoai du naoo ..!?"

Đức Gấu: ớ, ớ nói lại coi... Hoàng Tây lặp lại, lên giọng xuống giọng cho đúng cách !

Thấy Đức Gấu cùng cả đám đứng chung quanh ngớ ngẩn, Hoàng Tây bèn nói :

-Trước khi giải thích, hỏi anh câu này, anh có biết trong miền Nam bên mình có cây Dú Sữa?

Biết chớ sao không, người ta gọi là vú sữa nhưng người Nam nói là dú sữa, thứ này... "mì" mới .. đã ! Đức Gấu nói .

Hoàng Tây nói tiếp: đó... đó! Nhà Bà em ở bên trồng thứ này nhiều lắm, phải trái trước sau chỗ nào cũng... Dú Sữa! Có ông anh họ ở Mỹ dzề thăm mấy tháng trước khi em sang đây, dẫn ông ra vườn, em mới hỏi câu đó : "du troay , du phaai , du khoai du naoo..?!" nghĩa là ..dú trái, dú phải, anh (là you đó) khoái dú nào ?! Lẽ ra phải nói cho hết thì thế này : dú (sữa bên) trái , dú (sữa bên) phải, anh khoái (ăn) dú (sữa) nào ?!! Nhưng thêm mấy chữ .. sữa rồi bên dzô thì nghe .. không Mỹ chút nào hết ... Trong lúc Hoàng Tây tiếp tục giải thích (?), anh em họ Minh và tất cả cùng Ô một tiếng rồi cười rũ người! tui thấy anh Gà ngồi xuống..bùm miệng, sau đó hỏi mới được anh cho biết là ..răng anh không phải ...răng thiệt !! Có lẽ Đức Gấu "khoái" thiệt sao mà thấy nói chi rồi nghe Hoàng Tây lặp lại..."du troay , du phaai , du khoai du naoo ..!?"

Đức Gấu lằm nhằm rồi vụt la "Rai! Rai! Ó! Rai!! "...!??

Gà – Oanh Oanh ghi nhanh 14.11.03